


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG MAI



BÀI DỰ THI
TUYÊN TRUYỀN VỀ KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI,
XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP NĂM 2024

Thông tin tác giả: Họ tên: **Đỗ Thị Thu Hằng**
Chức vụ: **Giáo viên**
Đơn vị: Trường Tiểu học Khương Mai
Điện thoại: **0978895608**

Thông tin nhân vật: Họ tên: **Mai Phương Uyên**
Lớp: **2C**
Đơn vị: Trường Tiểu học Khương Mai



Khương Mai, tháng 4/2024



Bông hoa “Ngìn việc tốt” Mai Phương Uyên học sinh lớp 2C



Sinh thời Bác Hồ kính yêu đã phát động phong trào “ nghìn việc tốt”: “ Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả nước ta là một rừng hoa đẹp.” Cho đến nay, đã có không ít tấm gương “ Người tốt việc tốt” trên cả nước. Nhiều trong số đó là các em học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước. Mai Phương Uyên – học sinh lớp 2C, trường Tiểu học Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội là một tấm gương sáng về “ Người tốt , việc tốt” đáng được biểu dương.



Sinh ra và lớn trong một gia đình có Bố là Sĩ quan Quân đội, Mẹ làm việc tự do, hoàn cảnh gia đình bình thường. Được giáo dục tốt của bố mẹ, ngay từ nhỏ Phương Uyên là một em bé ngoan ngoãn và rất thông minh. Em học đều tất cả các môn và luôn chuẩn bị kỹ bài ở nhà trước khi đến lớp. Giờ học em cũng hăng hái phát biểu xây dựng bài. Phương Uyên luôn chăm chú nghe giảng, những kiến thức nào chưa hiểu em hỏi thầy cô ngay để có thể hiểu rõ hơn về những kiến thức đó, cũng như để mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình. Em có một trí nhớ rất tốt những bài cô giao trên lớp em đều nhớ được luôn, luôn tự giác trong việc học cũng như các hoạt động mà cô giáo yêu cầu. Em rất thích đọc sách, truyện, trong những giờ rảnh rỗi em thường cũng các bạn ngồi lại với nhau kể những câu chuyện vui và cùng nhau đọc những cuốn sách cuốn truyện, trò chuyện với nhau rất rôm rả và vui vẻ. Ở nhà, Phương Uyên còn là một đứa con ngoan, hiếu thảo, chăm chỉ phụ giúp mẹ những việc nhỏ trong nhà. Chia sẻ ước mơ của mình, Phương Uyên nói: Bản thân em bị hen suyễn từ nhỏ và đã uống rất nhiều các loại thuốc nhưng không khỏi và gần như ngày nào em cũng phải thở máy trước khi đi học và đi học về, bên cạnh em là bà, người bà e rất thương đó bà ngoại em cũng bị bệnh ung thư máu, cho nên “Em

mong ước lớn lên trở thành một bác sỹ giỏi để chữa bệnh cho tất cả mọi người để không còn ai phải khổ sở vì bệnh tật giống như em và bà ngoại em.

Phuong Uyên rất dịu dàng, điềm đạm, tốt bụng, luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của các bạn trong lớp nhưng cũng rất cương trực, thẳng thắn với những quyết định em cho là đúng. Em còn đưa ra nhiều lý lẽ cho những ý kiến đó để mọi người hiểu và đồng tình với mình. Chính vì vậy, em luôn được các bạn tín nhiệm và bầu làm lớp trưởng trong một năm học vừa qua. Trong mắt các bạn trong lớp, Phuong Uyên luôn là một bạn lớp trưởng gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt tình, hòa đồng với tất cả các bạn, hơn nữa luôn giúp đỡ những bạn có học lực kém hơn. Các phong trào của lớp, trường em rất sôi nổi và hiệu quả. Năm học trước em đạt danh hiệu “ Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện”.



Ngoài thành tích học tập tốt, em còn là một học sinh tích cực tham gia các phong trào như Múa hát do trường tổ chức và đạt giải ba Trạng nguyên Tiếng việt cấp quận đã được tham gia cấp thành phố, đạt giải khuyến khích Đấu trường toán cấp quận năm 2022. Được phường Khương Mai trao giấy khen Hoàn thành xuất sắc trong năm học 2022 - 2023, đạt giải nhì trong cuộc thi “sao giỏi” .

Không chỉ có vậy, ngoài học tập, Phuong Uyên còn rất nhiệt tình trong các hoạt động nhân ái. Em luôn sẵn sàng đóng góp sức mình cho những phong trào ủng hộ của trường. Ngay từ năm lớp 1, với sự chủ động tìm hiểu của mình em đã tự nuôi lợn ở nhà để dùng số tiền đó mua sách vở đồ dùng học tập ủng hộ các bạn khó khăn ở trường cũng như trong khu vực em ở.

Phuong Uyên là một tấm gương sáng điển hình, là niềm tự hào lớp 2C trường Tiểu học Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Thật tự hào biết mấy khi trường Tiểu

học Khương Mai có một học sinh tuyệt vời. Phương Uyên đã để trong lòng thầy cô bạn bè những ấn tượng thật khó phai. Hy vọng em sẽ còn tiến cao, tiến xa hơn nữa trong học tập, được mọi người quý mến và em luôn là tấm gương sáng để các bạn học tập và noi theo.

Khương Mai, ngày 06 tháng 11 năm 2023

Người viết

Đỗ Thị Thu Hằng